

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2562

1. ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางปฏิบัติงาน

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562
<ul style="list-style-type: none">• ผลักดันให้มีหลักเกณฑ์และมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงาน (มี.ค.62)• ดำเนินการต่อเนื่องให้มีการประกาศใช้ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน (ก.ย.62)	<ul style="list-style-type: none">• จัดทำและประกาศใช้ระเบียบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562 เพื่อกำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสามารถอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้สามารถเดินทางล่วงหน้าหรือเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม (ก.พ. 2562)• คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้พิจารณา “ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน พ.ศ. “ แล้วเสร็จในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 และคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ อนุมัติร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 (เม.ย.2562)• ประกาศใช้ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยเงินทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 แล้ว เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 (เม.ย. 2562)

2. การไม่สามารถย้ายไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหม่ ก่อนสัญญาเช่าพื้นที่อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์จะสิ้นสุด

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562
<ul style="list-style-type: none">• จัดทำแผนสำรองในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ก่อนสำนักงานใหม่แล้วเสร็จ และชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงาน• จัดทำแผนการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ในแต่ละฝ่าย ไปยังอาคารที่ทำการใหม่	<ul style="list-style-type: none">• สสน. ได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ต่อสัญญาเช่าอาคารและขอชำระเงินแทนการทำให้สถานที่เช่ากลับคืนสู่สภาพเดิม ต่อผู้ให้เช่าพื้นที่อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์แล้ว ทั้งนี้ สสนก. สามารถใช้พื้นที่เช่าได้จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา (31 มี.ค.62) โดยจะชำระเงินค่าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เช่าให้กลับสู่สภาพเดิมให้กับผู้ให้เช่าพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการเอง• คณะทำงานประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการย้ายที่ทำการของ สสน. ได้กำหนดแผนการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ของแต่ละฝ่าย ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ระหว่างวันที่ 14-17 มี.ค.62• ต้นเดือนมี.ค.62 จะประกาศย้ายที่ทำการของ สสนก. ไปยังอาคารที่ทำการแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 มี.ค. 62• เริ่มปฏิบัติงาน ณ อาคารที่ทำการแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 มี.ค. 2562
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"><h3>ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงครบถ้วน</h3></div>	

3. การปรับตัวรับมือภัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562
<ul style="list-style-type: none">• การประเมินช่องโหว่และภัยคุกคามด้านสารสนเทศของหน่วยงาน• จัดทำมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์• ทบทวนระบบการสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">• อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงานสำคัญของ สสน. (มี.ค. 2562)• ปัจจุบันเริ่มดำเนินโครงการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ของระบบงานสำคัญของ สสน. แล้ว (โดยบริษัท Global Technology Integrated ลงนามสัญญาแล้วเมื่อ 19 เม.ย. 2562) โดยทำการประเมินความเสี่ยงของระบบที่ให้บริการภายนอก ระบบงานภายใน ระบบเครือข่ายอุปกรณ์ภายใน สสน. เพื่อประเมินหาช่องโหว่เพื่อแก้ไขและจัดทำรายงานความเสี่ยง (เม.ย.2562)

4. การบริหารโครงการเงินนอกประมาณ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2562
<ul style="list-style-type: none">จัดทำเกณฑ์การจัดเก็บค่าบริการและประกาศใช้	<ul style="list-style-type: none">อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการในการดำเนินกิจการของสถาบัน เพื่อนัดหมายผู้บริหารในการร่วมกันพิจารณาร่างประกาศดังกล่าวต่อไป (มี.ค. 2562)

ประเด็นเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2562

ฝ่ายอำนวยการ (อน.) ได้เสนอเรื่องประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2 เรื่อง คือ

- 1) การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของสถาบันฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- 2) การออกระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง หรือประกาศของสถาบันฯ ที่เอื้อประโยชน์ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรวิเคราะห์หาโอกาสและผลกระทบให้ชัดเจน หากมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต้องจัดการให้นำมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป